





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>นโยบายคนไทยห่างไกล NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพมหานคร, สยามรัฐ, มติชน, TNN, thailandplus, ch3plus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดงานการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งที่ 5 ในเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมกล่าวว่าเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะการนั้บคาร์บ ไปจนถึงการออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่ และลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยรายเดิม ระบบสาธารณสุขยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ปชช. ซึ่งเชื่อมั่นว่า อสม.นั้บคาร์บได้ สำหรับความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อสม. คาดจะสำเร็จในรัฐบาลนี้ รวมถึงการปล่อยกั้ดอกเบ้ยี่ต้่า ได้เจรจากั้กับธนาคาร ธ.ก.ส.เร้ยี่บร้อยแล้ว ดอกเบ้ยี่อยู่ที่ร้อยละ 6 คาค จะเปิดให้กั้ได้ในปีหน้า</p>	
<p>โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชน, อปท.นิวส์, เปลวสีเงิน, การเงินธนาคารออนไลน์, กรุงเทพมหานคร, thaitabloids, thaitodaynews, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกั้การขับเคลื่อนนโยบายยกระดบั 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 4 ว่า การยกระดบันโยบายจาก 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นนโยบายเร้ตรงของรัฐบาล เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ปชช. ทั้งการแพทย ทางไกล การจัดส่งยาที่บ้าน ร้าทยา คลินิก ฯลฯ ดำเนินการไปแล้ว 3 ระยะ ครอบคลุม 46 จังหวัด ลดค้ใช้จ่าย 23% และลด ความแอดไทรพ.ขนาดใหญ่ได้ จะเข้าสู่ระยะที่ 4 ในเร้วๆ นี้ ส่วนระบบการส่งต่อข้อมูลดิจิทัลจะทำได้ทั้งหมด ปีหน้า โดยจะเชื่อมข้อมูลกันทุกหน่วยงาน ขณะนี้กำลังหารือกับ รพ.ศิริราช</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กรม.สั้ญจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, workpointtoday, thaiPBS, thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียี่มขึ้นเหนือประชุมกรม.สั้ญจร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.67 ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเดินทางไปตรวจราชการและประชุม กรม.สั้ญจรครั้งแรก เพื่อติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดน พร้อมกั้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์ทุกกั้ย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กั้กับประชาชนและนักท่องเท้ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ให้เกิดการ กระจายรายได้สู่ประชาชน</p>	
<p>แก้ปัญหาคารจ่ายยา 32 อาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. จากการหารือร่วมกับสภาเภสัชกรรม มีความเห็นร่วมกันว่าจะตั้งตัวแทนของทั้ง 2 สภา วิชาชีพ คือ สภาเภสัชกรรม และแพทยสภา ฝั่งละ 3 ท่าน โดยมีประธาน กกก. เป็นข้าราชการเกษียณและผู้เชี่ยวชาญทาง กฎหมายของ สนง.กกก.กฤษฎีกา เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 สภาวิชาชีพ ทั้งนี้ สปสช.มีการเพิ่มเติมเรื่องบริการร่ว้ดกรรม ต่าง ๆ เช่น ร้าทยาจากเดิมไม่เห็นหน้าหมอ ต่อไปจะมีหมอมาให้ข้อมูลผ่านเทเลเมดิซิน ซึ่งจะอ้านวยความสะดวกแก่ปชช.</p>	
<p>เมืองสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thaipr)</p> <p>- นายเดชอัครม ขาวทอง รมช.สร. พร้อมด้วย พญ.อัมพร เภยจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดีระดับประเทศ และรางวัลเครือข้ยเมืองสุขภาพดีระดับภูมิภาคเอเชียใต้และ ตะวันออก (SEAR) พร้อมทั้งเปิดจุดบริการน้ำประปาสะอาดดื่มได้ และทีม SEhRT เขตสุขภาพที่ 12</p>	


ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รมว.สธ.เปิดศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารพ.ชลบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 เทสลา ณ บริเวณชั้น 1 หน้าศูนย์วินิจฉัยโรคขั้นสูงด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รพ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP ให้บริการด้วยเครื่อง MRI เทคโนโลยีขั้นสูง ขนาด 3 Tesla และ 1.5 Tesla สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของอวัยวะภายใน โดยเฉพาะสมอง หัวใจ กระดูก-กล้ามเนื้อ และส่วนที่เป็นมะเร็ง ด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง ประสิทธิภาพแม่นยำ</p>	
<p>MOU ดูแลผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เนชั่น, newtv)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองปลัด สธ. เผย สธ. ร่วมกับ กฟภ., กฟน. และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือบูรณาการเพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่เป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลไม่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยสำรวจพบข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วประเทศ 52,543 ราย</p>	
<p>ประชุมสุขภาพช่องปากโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thaipr)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยประเทศไทยจัดประชุมสุขภาพช่องปากโลกครั้งแรก (WHO Global Oral Health Meeting) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเชิญผู้แทนด้านสุขภาพช่องปากและหลักประกันสุขภาพจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกกว่า 194 ประเทศ ร่วมกันผลักดันการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพ ฯ” ระหว่างวันที่ 26 - 29 พ.ย. 67 ณ รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.</p>	
<p>ปิดร้านค้าเพลิงปลาคาร์ป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, fm91bkk, thaipbs, hfocus, ch7, bangkokbiznews, thaitodaynews, thaitabloid)</p> <p>- นพ.สุทัศน์ ไชยยศ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี พร้อมด้วยทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม และทีมด้านกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ลงตรวจสอบร้านค้าแห่งหนึ่งในจ.ชลบุรี หลังได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่เลี้ยงปลาคาร์ป ซึ่งอาจไม่ถูกสุขลักษณะ และเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งผู้รับบริการ และปลาสวยงาม พบผู้ประกอบการยังไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ประกอบการยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงให้หยุดประกอบกิจการ ให้ดำเนินการขออนุญาตภายใน 7 วัน</p>	
<p>อย.ประชุมโคเด็กซ์มาตรฐานอาหารให้เทียบสากลหวังคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, opt-news)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมกำหนดมาตรฐานอาหารสากล ยกระดับความปลอดภัยอาหารไทย เพื่อส่งเสริมการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับฉลากอาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีใหม่ เช่น อาหารจากเซลล์เพาะเลี้ยง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 25 - 30 พ.ย. 67 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา (Centre International de Conférences; CICG) สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (มาตรฐานสากล)</p>	
<p>อย. ปรับแผนสู่มาตรฐานสากลในปี 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผย อย. มุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล ภายใต้แผน “ติดปีก อย. ไทย” โดยเน้นความทันสมัย โปร่งใส และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงพัฒนา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบติดตามคำขออนุญาตอย่างยุติธรรม พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ลดโรค NCDs และร่วมมือเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	
<p>มุ่งเป้าเพิ่มอายุขัยคนไทย 85 ปี ภายในปี 2580</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN, hfocus, thailandplus)</p> <p>- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรม อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รุ่นที่ 1 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับอสม. ในพื้นที่ต่อ และรุ่นที่ 2 เพื่อนำความรู้สื่อสารแนะนำประชาชน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน ซึ่งส่งผลให้คนไทยมีอายุยืนลดลง 85. ตั้งเป้าหมายอายุขัยเฉลี่ยคนไทยต้องมีอายุ 85 ปี ภายในปี 80 โดยมุ่งเน้นให้ อสม.เป็นแกนนำสุขภาพของชุมชน ช่วยส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคเชิงรุก ลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศได้จำนวนมาก</p>	
<p>มะเร็งปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งปอด มักตรวจพบเจอเมื่อมีอาการ และโรคเข้าสู่ระยะลุกลาม ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูง มีปัจจัยเสี่ยงมาจากบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ควินบุหรี่มือสอง งานที่ต้องสัมผัสสารก่อมะเร็ง พันธุกรรมมีความเสี่ยง รวมถึงมลพิษและฝุ่น PM 2.5 โดยมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก และไทยพบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยวันละ 48 คน เสียชีวิตวันละ 40 คน สัญญาณเตือน คือ ไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์, ไอมีเลือดปน, หายใจลำบาก, น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ป้องกันโดยงดบุหรี่ หลีกเลี่ยงมลพิษ ใส่หน้ากาก พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ การรักษาทั้งการผ่าตัด ฉายรังสี เคมีบำบัด ยาพุ่งเป้า และภูมิคุ้มกันบำบัด ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ซึ่งการป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารักษา โดยงดสูบบุหรี่และดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง</p>	
<p>ดูแลผิวเด็กช่วงหน้าหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนิชร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยอากาศหนาวและแห้งทำให้ผิวเด็กสูญเสียความชุ่มชื้น อาจเกิดผื่นแดง อักเสบ และผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยเฉพาะในเด็กที่มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวหรือมีผื่นเรื้อรัง อาการเริ่มต้นคือผื่นแดง ผิวแห้งแตกและคัน ซึ่งบริเวณที่พบบ่อยแตกต่างกันตามช่วงวัย แนะนำดูแลผิวเด็กในหน้าหนาวทำได้โดยเพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันริมฝีปากแห้ง ทาลิปมันไม่มีสีและกลื่น หลีกเลี่ยงการเลียริมฝีปาก หากผิวลูกแห้ง มีผื่นแดงควรดูแลทันที หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง</p>	
<p>การคุ้มครองโรคจิตเวชในประกันชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมธรรม์ประกันชีวิตยังไม่ครอบคลุมโรคจิตเวช ทั้งที่การรักษาแต่เนิ่นๆ ช่วยให้ผู้ป่วยหายหรืออาการทุเลา ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยสุขภาพจิต 10 ล้านคน แต่เข้ารับการรักษาได้เพียง 2.9 ล้านคน ปัญหาหลักคือ ซึมเศร้า วิตกกังวล และกลุ่มโรคจิต โดยยารักษาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีต้นทุนต่ำ คุณภาพใกล้เคียงยานำเข้า จึงควรสนับสนุนการคุ้มครองโรคจิตเวชในประกันชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย</p>	
<p>เทคโนโลยี AI เฝ้าระวังผู้สูงวัยที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- สวรส. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ภายใต้โครงการ“การประยุกต์ใช้และทดสอบประสิทธิภาพของระบบดูแลผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง”เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีดังกล่าว ให้มีศักยภาพพร้อมตอบสนองความต้องการและการใช้งานจริง ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบดูแลผู้สูงอายุเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย (ระบบ Well-Living Systems) เป็นระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยทำการเฝ้าระวังอย่างชาญฉลาด ด้วยการเรียนรู้และทำนายพฤติกรรมปกติของผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ เช่น ระยะเวลาในการอยู่ในห้องน้ำ ความถี่ในการอยู่ในแต่ละพื้นที่ของบ้าน จำนวนครั้งของการเปิดปิดแต่ละประตูในช่วงเวลาต่างๆ ช่วงเวลากินยา เป็นต้น โดยเทคโนโลยีจะทำการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ผิดจากปกติ โดยปรับเกณฑ์การตรวจจับความผิดปกติจากพฤติกรรมปกติของผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ รวมถึงมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ดูแลที่อยู่นอกบ้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเฝ้าระวังพฤติกรรมและเตือนให้ผู้สูงอายุไม่ลืมทำกิจกรรมที่สำคัญต่อสุขภาพ เช่น การกินยา การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น</p>	
<p>ศธ.ตั้งเป้าเด็กไทยสูงเฉลี่ย 180 ซม. ในปี 2579</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday)</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษก ศธ. เน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้จัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ นร.มีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายกรมอนามัย ในอีก 15 ปี หรือในปี 2579 ผู้ชายสูง 180 ซม. ผู้หญิงสูง 170 ซม.</p>	
<p>เทคโนโลยี AI เฝ้าระวังผู้สูงวัยที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- สวรส.สนับสนุนทุนวิจัยให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ภายใต้โครงการ“การประยุกต์ใช้และทดสอบประสิทธิภาพของระบบดูแลผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการใช้งานจริงของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง” โดยใช้ระบบ Well-Living Systems ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อติดตามและเรียนรู้พฤติกรรมปกติของผู้สูงอายุ เช่น เวลาที่ใช้ในห้องน้ำ ความถี่ในการอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของบ้าน การเปิด-ปิดประตู หรือเวลาการกินยา หากพบพฤติกรรมผิดปกติ ระบบจะปรับเกณฑ์การตรวจจับโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ดูแลที่อยู่นอกบ้าน นอกจากนี้ ระบบยังสามารถช่วยเตือนผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมสำคัญต่อสุขภาพ เช่น การกินยา และการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น</p>	
<p>ทลายโรงงาน ผลิตเครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, bangkokbiznews, Ejan, Onenew31, ThaiPbs, FM91, Ch3Plus, TOPNew, CH7, Tnews, isranews, thainewsonline, siamnews, cops-magazine, เดลินิวส์, MRGonline)</p> <p>-บก.ปคบ. ทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางปลอมในพื้นที่ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งขายในพื้นที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมาก พร้อมตรวจยึดของกลาง 38 รายการ จำนวนกว่า 40,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท</p>	
<p>เตือนหญิงตั้งครรภ์อย่าปล่อยให้ยุ่งล้าก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ ป้องกันตนเองอย่าให้ยุ่งล้าก ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ หากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยสูตินรีแพทย์ พร้อมขอให้ชุมชนค้นหาหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านและรอบๆ ชุมชน โดยในเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 ม.ค.- 15 พ.ย. 67 พบผู้ป่วยสะสม 53 ราย ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ตามลำดับ</p>	
<p>มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง,เนชั่นออนไลน์, 77kaoded, linetoday, news1live)</p> <p>-นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2567 (Health Charming Chiangmai 2024) ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี การบริการ และลดความเหลื่อมล้ำในด้านบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้สนใจในการดูแลสุขภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ สุขภาพจนนำไปสู่การป้องกันตนเองและสังคม รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>บุกจับร้านขายสมุนไพรวิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สวพ.91, linetoday, ch5)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา สนธิกำลังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประชุมวางแผนจับกุมร้านขายยาสมุนไพร ย่านถนนเลียบริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนประเทศอินเดีย ว่าทางร้านจะมีพนักงานเป็นแขกปากีสถาน เดินรับเร้าเสนอขายยาสมุนไพรอัดอ้างสรรพคุณเกินจริง หากเจอเหยื่อที่อ่อนล่งพุง หรือศีรษะล้าน พวกแก๊งเหล่านี้จะเข้ามาหลอกล่อเสนอขายยาสมุนไพรลดพุง น้ำยาปลูกผม ซึ่งถ้าซื้อไปใช้เห็นผลภายใน 7 วัน ทำให้มีเหยื่อหลงเชื่อซื้อสมุนไพรในราคาที่สูงหลักพัน จนถึงหลักหมื่น หากเหยื่อไม่ซื้อ มักจะถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ก่อให้เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ จากการส่งสายลับชาวต่างชาติ ทำที่เป็นลูกค้าเข้าไปซื้อยาสมุนไพรในครั้งนีสามารถตรวจยึดผงยาสมุนไพรเถื่อน เป็นผงสีเหลือง สีน้ำตาล สีเทา สีครีม บรรจุใส่ขวดแก้ว และโพลพลาสติก ไม่ติดสลากระบุยี่ห้อและอายุ. จำนวน 28 ขวด และใบรายการสมุนไพรพร้อมราคาจำนวน 1 ใบ พร้อมทั้งจับกุมพนักงานร้านเป็นชายชาวปากีสถาน 1 ราย หญิงสาวชาวเมียนมา 1 ราย และผู้หญิงไทย 2 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสอบสวนขยายผลจับกุมต่อไป</p>	
<p>ครบ 7 เดือนไฟไหม้โรงงาน "วิน โพรเซส" ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- จากเหตุไฟไหม้โรงงาน ชื่อ "วิน โพรเซส" ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นสถานที่ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ยังไม่มีความคืบหน้าแม้ผ่านมากกว่า 7 เดือน มีเพียงการจับกุมดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงาน ซึ่งยังถูกควบคุมตัวในเรือนจำ โดยนายสนธิ มณีศรี ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากหน่วยงานอุตสาหกรรมว่าจะเริ่มขนย้ายกากของเสียในเดือนธ.ค. แต่ยังไม่มีความหวัง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยได้รับคำยืนยันเช่นนี้หลายครั้งแต่ไม่มีการดำเนินการจริง และบริเวณโกดังยังมีถังบรรจุสารเคมีขนาด 1,000 ลิตรจำนวนมากในสภาพชำรุด บางถังมีรอยแตกและสารเคมีรั่วซึม หากปล่อยไว้นานกว่านี้ อาจเกิดการปนเปื้อนมากขึ้น</p>	
<p>จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.อภิวัฒน์ บัณฑิตชาติ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกว่า 30 คน เพื่อพบปะสานสัมพันธ์อันดี พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร</p>	
<p>สสจ.นครพนม กวาด 16 รางวัล ในมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p> <p>- ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รอง นพ.สสจ.นครพนม นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมรางวัลในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการและชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้ "1 ทศวรรษ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดี มุ่งสู่เมืองสุขภาพดีที่ยั่งยืน" โดยจ.นครพนมได้รับรางวัลทั้งสิ้น 16 รางวัล</p>	
<p>ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง มุ่งลดฝุ่น PM 2.5 ธ.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, การเงินการธนาคารออนไลน์)</p> <p>- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นอกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว ยังมีพื้นที่เป้าหมายในภาคเหนือ และพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 โดยจะเริ่มในเดือนธ.ค.นี้</p>	
<p>โรคไข้หัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, mco, linetoday, topnews, thaiger, bugaboo, ch7)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนอาจป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หัด เตือนระวังการกินหมูดิบเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเมนูเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ แหนมหมูดิบ ซึ่งนอกจากคนกินหมูดิบแล้ว พ่อครัว แม่ครัว ผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆ ที่มีเชื้อ ทำให้ติดเชื้อโรคไข้หัดทางบาดแผล รอยขีดข่วนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตา หลังได้รับเชื้อประมาณ 1-14 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง สูญเสียการได้ยิน ในรายที่เป็นรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ม.ค. ถึง 21 พ.ย. 2567 เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยโรคไข้หัดดับ 180 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย โดยจ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-64 ปี และกลุ่มอายุ 45-54 ปี</p>	
<p>ลักลอบขายน้ำกระท่อม กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd., ch7</p> <p>-จนท.ฝ่ายปกครองเมืองศรีสะเกษ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายน้ำกระท่อม กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า จึงได้ตรวจยึดของกลางและแจ้งข้อหา ทั้งนี้ ร้านดังกล่าวถูกจับกุมมาแล้ว 3 ครั้ง ยังกลับมาทำผิดซ้ำซาก เปิดร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในสถานที่เดิม</p>	
<p>ผู้ป่วยอาละวาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ch3plus) เพจ Dr. Dark, รายการเรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>-ผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปนายปาล์ม วัย 22 ปี คนไข้เสพยาบ้าก่อเหตุอาละวาดกลาง รพ.แห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม ถือเหล็กกันเตียงวิ่งไล่ทำร้ายพยาบาลเวร แดกตื่นกันทั้งวอร์ด ต่อมาถูกควบคุมตัวส่งต่อ รพ.จิตเวช ที่ จ.ขอนแก่น</p>	
<p>ค้นหาผู้ติดยาเข้าบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>-มูลนิธิอานันทคุณ ชารัมย์ (ลูกตั้ง) จ.บุรีรัมย์ จับมือส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ ผปท. ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และวัด เดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ปูพรมค้นหาผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เข้าบำบัดพร้อมฝึกอาชีพ หลังพบสถิติผู้เสพยาเพิ่มขึ้นและหวนเสพยาซ้ำร้อยละ 30 มีเป้าหมายในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อ.ลำปลายมาศ , อ.คูเมือง , อ.พุทไธสง , อ.หนองหงส์ , อ.นาโพธิ์ และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยจะมีการค้นหานำผู้เสพยาเข้าบำบัด ให้สามารถเลิกยาเสพติด รวมถึงฝึกอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปเสพยาหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ขณะชาวบ้านรวมตัวถือป้ายขอคุณนายโสภณ ชารัมย์ ประธานกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร พร้อมระบายความทุกข์ใจลูกตกเป็นทาสยานรก</p>	
<p>วัยรุ่นมั่วสุมเสพยากัญชา-กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, สยามนิวส์, bugaboo, ch7)</p> <p>-นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอบึงสามพัน สั่งการให้ นายนิธิโรจน์ แก้วเหลา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งใกล้กับ หมู่บ้านเพิ่มศักดิ์ ต.กำแพง อ.บึงสามพัน จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่า มีการมั่วสุมและลักลอบจำหน่ายกัญชาและยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ อีกทั้งยังได้กลิ่นกัญชาและกลิ่นยาบ้า คลุ้มทั่วชุมชน ทำให้ชาวบ้านอยู่ในอาการความกลัว และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าว มีการเปิดเป็นร้านจำหน่ายกัญชา ภายในร้านพบกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 4 คน นั่งอยู่ภายในร้าน โดยขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจภายในร้านปรากฏว่า วัยรุ่น ทั้ง 4 คน มีอาการพิรุณ จึงทำการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด ปรากฏว่า ผลเป็นบวกทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด ซอตดอกกัญชาแห้ง หลอดแก้ว ที่บดกัญชาชนิดตลับ ที่กรองผงกัญชา ที่บดกัญชาชนิดกระปุก กระดาษพันลำ ดอกแก้วสำหรับดูดกัญชา ถาดรอกกัญชา สมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย และ เครื่องชั่งดิจิตอล เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหา นายวิชชา หรือโน้ อายุ 30 ปี จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 46 ประกอบมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และ เสพยาเสพติดให้โทษ ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอีก 3 นั้น เจ้าหน้าที่จะได้นำตัวเข้ารับการบำบัดตามกระบวนการ พร้อมนำของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>เจอลูกน้ำยุงลายในซุ้ปหมูกระทะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS, ch7, linetoday)</p> <p>-หนุ่มชาวปราจีนบุรี ซื้อชุดหมูกระทะราคากว่า 400 บาท จากร้านแห่งหนึ่ง ระหว่างกินพบลูกน้ำยุงลายในน้ำซุ้ป ระบุไม่เรียกเรื่องค่าเสียหาย แต่ต้องการให้ร้านใส่ใจเรื่องความสะอาดมากขึ้น</p> <p>ด้านนายปิตรี มงคลกลางกูร นักกีฏวิทยา กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า วงจรชีวิตของยุงลายที่จะวางไข่จนฟักเป็นตัวลูกน้ำยุงลายได้ต้องใช้เวลา 5-7 วัน โดยแมยุงต้องเลือกน้ำที่สะอาด เช่น โถงน้ำตามบ้านเรือน กรณีที่พบว่าน้ำซุ้ปหมูกระทะมีลูกน้ำยุงลายปนมาด้วย และยังไม่ตาย อาจเป็นไปได้ว่าน้ำสต็อกไม่ผ่านความร้อนมาหรือไม่ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หากน้ำซู่ถึงชั้นมียุงวางไข่เป็นลูกน้ำได้ นั่นคือต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วัน แต่ก็ต้องเสี่ยงต่อการเน่าเสียหรือไม่ และต้องเป็นน้ำซู่ที่เย็น จนยุงมาวางไข่ ทั้งนี้การกินตัวลูกน้ำเข้าไปไม่มีปัญหาอะไร เหมือนกินพวกแมลงชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก เพราะบางครั้งน้ำเก็บในโอ่ง ก็อาจจะติดเข้าปากระหว่างแปร่งฟัน หรือดื่มไปก็ไม่เป็นอันตราย พร้อมทั้งแนะนำให้ทางร้านปิดภาชนะที่มีน้ำให้แน่น เพื่อป้องกันยุงลายมาวาง หรือหากคิดว่าไม่แน่นพอให้ใช้ผ้าลู่หรือผ้าขาวม้าเพื่อปิดภาชนะ ยืนยันว่าไม่อันตราย แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ ถ้าเทียบกับไข่แมลงวันหรือแมลงสาบ</p>	
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	